
sþ. 89. Fyrirspurn [82. mál]
til sjávarútvegsráðherra um loðnubræðslu á Reyðarfirði.

Frá Helga Seljan.

Hvað veldur verkefnaleysi loðnubræðslu á Reyðarfirði meðan löndunarbið er í öðrum
höfnum?

Hver er skýring forráðamanna Síldarverksmiðja ríkisins á þessu ástandi?
Hyggst ráðherra beita sér fyrir úrbótum í þessu efni?


